

PLANB – สวยดี แต่ต้องมีแผนการเก็ง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ก็เคยกล่าวไว้บ่อยๆ เหมือนกันว่า สมัยนี้ เครื่องมือ ที่เป็นปัจจัยทางเทคนิค เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะง่าย สะดวก รวดเร็วในการวิเคราะห์ แต่ก็อาจจะเป็นเครื่องมือของคน หรือกลุ่มคน ที่ใช้ในการกระทำกรอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งหุ้น หรือ ได้มาซึ่งเงินจากการขายหุ้น.. และที่กล่าวไว้ด้วยว่า บางครั้ง ลินวัน เรามาดูกราฟแล้วสวยดี แต่พอวันรุ่งขึ้น ก็เล่นออกอาการตีในช่วงแรกๆ แต่พอผ่านไปสักสองสามชั่วโมง ออกอาการบางอย่างที่น่าพิศมัยเอาเสียเลย... หรือแม้แต่ หุ้นบางตัวนั้น ไม่มีแวว หรือยังไม่พร้อมจะขึ้นเลย แม้ว่ารูปแบบน่าสนใจบ้างก็ตาม แต่พอวันรุ่งขึ้น เล่นแบบไม่รอใครเลย ดังนั้น การดูกราฟ หรือวิเคราะห์แล้วว่าดูดี น่าสนใจ หรือแนวโน้มจะไปได้ แต่เราก็ต้องพร้อม มีแผนการเล่น เอาไว้ด้วย เรียกว่า ทั้งทางหนี และที่ไล่ และเป้าหมายของการขาย (ถ้าคิดจะต้องซื้อแล้วนะ)... แต่ก็นั่นอีกนะ ทุกอย่างมันพูดง่าย ดูเหมือนจะทำง่าย แต่พอเอาเข้าจริงๆ อยู่หน้าจอหุ้น แล้วเห็นอาการของหุ้น เห็นโยนซื้อๆ ขายๆ แผนที่วางไว้ ก็อาจจะลืม หรือไม่กล้าทำตามเอาดื้อๆ... นี่แหละครับ เรียกว่า ยังใช้ใจ ในการเล่น หรือเก็งกำไร หรือลงทุนนั่นเอง มีคำกล่าวอย่างหนึ่งที่ว่า “เล่นหุ้น ต้องไร้ใจ” ถ้าจะใช้เทคนิคในการเล่นหุ้น ต้องยึดค่านีไว้ให้ดีๆ เลยแหละครับ... แล้วก็อย่าลืม อีกอย่างหนึ่งที่ว่า ราคาหุ้น ไม่มีคำว่าแพงเกินไป ที่จะซื้อ และถูกเกินไป ที่จะขาย ทั้งหมดนี้ ก็เป็นเรื่องไม่ยาก ที่จะนำไปสู่การทำตามแผน ที่วางไว้ได้ไม่ยากเลย คิดครั้งแรก มกถูกเสมอ แต่ คิดแล้วต้องทำ ถ้าคิดแล้วไม่ทำ มันก็เปลืองสมองโดยใช้เหตุนะครับ

ดูตามเกม...

อย่างที่กล่าวในข้างต้น ถ้านั่งอยู่หน้าจอในชั่วโมงเทรดนั้น ใจสั้นๆ เอาได้แน่ๆ

แต่ถ้าว่ากันตามกราฟนี้แล้ว วางแผนรอไว้เลย... จะเอาก่อนบางส่วน หรือ จะรอไล่ ก็ได้ และทางหนีก็ต้องมี

แนวรับ : ... 7.90-7.80 หรือ ยืน 8.00 ได้ ก็ตามน้ำได้

เป้าหมาย : ... 8.50 แต่ต้นสั้นๆ มองเล่นรอบที่ 10.0-11.0

Price Chart...(PLANB)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PLANB... จริงๆ ถ้าว่ากันตามรูปแบบนี้ เราจะไล่ได้ถึงระดับ 7.60 เลยก็ได้ เรียกว่า ถ้าซื้อไปแล้ว แต่ราคายังไม่ขึ้น หรือ แกว่งๆ แบบเดิม ก็ต้องไม่ลงมต่ำที่ระดับ 7.60 ก็ยังดูดี... หรือ วันนั้น ไม่ต่ำกว่า 7.80 ก็น่าจะยิ่งดี ดูสวยกว่า... ส่วนสัญญาณจะตีๆ เลยนั้น ก็ต้องผ่านระดับพื้นที่ 8.00-8.05 ไปให้ได้ หรือเอาอย่างน้อยๆ วันนั้น ถ้าขึ้นนะ แล้วปิดระดับ 8.0 ได้ ก็เรียกว่าในระหว่างชั่วโมงการซื้อขาย ถ้ายังไม่ผ่าน 8.0 ก็ยังซื้อ แล้วเก็บไว้ได้ แต่ถ้าเปิดมา แล้วผ่านระดับ 8.0 หรือ ยิ่งถ้ายืนเหนือ 8.05 ด้วยแล้ว ก็ต้องตามน้ำกันล่ะ ทั้งหมดนี้ เป็นแผนการเล่นเก็งกำไร โดยที่เป้า 8.50 และ 10.0-11.0 นั้น แค่เก็งกำไรนะ ยาวๆ หวัง 14.0

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเนียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน